

Số: /SNN-CNTY

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống bệnh Đại động vật

Kính gửi :

- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Khuyến Nông.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay tình hình bệnh Đại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023 (10 trường hợp). Đặc biệt, gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn, từ 10-15 ngày, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi, bị chó mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương... Đối với bệnh Đại trên động vật, theo Cục Thú y từ đầu năm 2024 đến nay cũng đã xảy ra 45 ca bệnh tại 22 tỉnh, thành phố, tăng 06 ca và tăng gấp đôi số tỉnh, thành phố có dịch so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Lạng Sơn, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) ngày 05/01/2024 trên địa bàn có 01 người tử vong do bệnh Đại (nguyên nhân do bị chó của nhà cắn ngày 23/10/2023, chó không tiêm phòng vắc xin Đại, sau khi bị chó cắn người bị cắn không thực hiện tiêm phòng). Trong năm 2023 toàn tỉnh có 5.628 người phải đi tiêm vắc xin và huyết thanh điều trị dự phòng bệnh Đại do bị chó mèo cắn, tăng 1.010 người so với năm 2022; trong 2 tháng đầu năm 2024 số người tiêm vắc xin đại 944 người tăng 85 người người so với cùng kỳ năm 2023. Đối với bệnh Đại trên động vật, trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 ổ dịch bệnh Đại trên chó (huyện Bắc Sơn 03 ổ dịch, huyện Cao Lộc 02 ổ dịch, huyện Văn Quan 01 ổ dịch).

Nguyên nhân các ổ dịch bệnh đại phát sinh là do: (i) việc quản lý được đàn chó mèo nuôi chưa được triệt để, tình trạng chó mèo thả rông còn phổ biến; (ii) Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Đại cho chó mèo chưa đạt hiệu quả, số lượng chó mèo được tiêm phòng vắc xin Đại còn thấp; (iii) Vi rút Đại còn lưu hành trên động vật; (iv) Chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Đại cho chó theo quy định. Do đó tiềm ẩn nguy cơ rất cao bệnh Đại trên đàn chó mèo bùng phát, lây lan diện rộng, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Thực hiện Công điện số 22/CD-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập chung thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bệnh Đại; Công văn số 325/UBND-KT ngày 14/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Đại ở động vật trên địa bàn. Để chủ động ngăn ngừa các ổ dịch bệnh Đại động vật mới phát sinh và lây lan, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 325/UBND-KT ngày 14/3/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Đại động vật trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát bệnh Đại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. Tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đại trên động vật phải được lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền.

Tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo bảo đảm tỷ lệ đạt trên 70% tổng đàn trong năm 2024 và các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống bệnh Đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Đại cho chó, mèo nuôi.

Xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh Đại động vật cấp xã, phường theo Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Tổ chức triển khai công tác quản lý chó mèo nuôi, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã. Xem xét việc thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp để chó chạy rông, không đeo rọ mõm, không tiêm phòng cho chó khi đưa ra nơi công cộng.

Tăng cường công tác truyền thông về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống bệnh Đại trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, giết mổ chó, mèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp.

2. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Rà soát các chương trình, kế hoạch phòng, chống bệnh Đại của địa phương trong năm 2024 và các năm tiếp theo để bảo đảm phù hợp, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống bệnh Đại trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch Đại động vật, hạn chế lây nhiễm sang vật nuôi khác và lây nhiễm bệnh đại sang người.

Thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa Y tế - Nông nghiệp, thực hiện giám sát các yếu tố nguy cơ trên động vật nhằm chủ động phòng, chống bệnh trên người;

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra;

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định, ngăn chặn triệt để việc nhập lậu chó mèo qua biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm, nguy cơ cao đối với bệnh Đại động vật để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức và đánh giá hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đại động vật.

3. Trung tâm Khuyến nông

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân nắm được các biện pháp phòng, chống và sự nguy hại của bệnh đại. Chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên cơ sở phối hợp với thú y viên tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Đại tại cơ sở.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TSKTTH;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Thị Thu